



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๒๓๑/๒๕๖๗

เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เลขธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จฎ.ก. ๑๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ ซึ่งได้รับรายงานจาก พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง และพระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ว่า ได้เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย และไม่ทุพพลภาพหรือพิการ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ รูป ดังนี้

๑. พระครูพุทธนิศาตร์มุนี (ทองสุข ลทุธเมธ) อายุ ๘๘ พรรษา ๖๗ น.ธ. เอก รป.ม. เจ้าอาวาสวัดหนองข้อ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
๒. พระครูสิริปัญญาวงศ์ (จำลอง สิริบุญโณ) อายุ ๘๒ พรรษา ๖๒ ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขลุง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ทั้ง ๒ รูป ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามกฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ข้อ ๓ วรรคสอง และวรรคห้า ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้รับความเห็นชอบเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว พร้อมกับมีบัญชีให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

๑. พระครูพุทธศาสน์มุนี วัดหนองขี้ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง

๒. พระครูสิริปัญญาวงศ์ วัดสวนมะม่วง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม



(นายอินทพร จันเอี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม